



คำสั่งเทศบาลเมืองสามควายเผือก

ที่ ๑๐๗๗ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๔ เรื่อง การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภาคกิจภาครัฐ เทศบาลเมืองสามควายเผือกได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชันของเทศบาลเมืองสามควายเผือก เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร้องเรียน ร้องทุกข์ หรือแจ้งข้อมูลการทุจริตคอร์รัปชัน โดยให้ส่วนราชการ สำนักปลัดฯ เป็นศูนย์รับแจ้งเหตุ จึงขอแต่งตั้งให้ นางสาวศรัณย์รัชต์ บุญญ์ทองอุษา ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบงานของศูนย์ฯ

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่ รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองสามควายเผือก พร้อมเสนอรายงานต่อผู้บริหารให้ทราบทุกๆ ๑๕ วันจนกว่าการดำเนินการจะแล้วเสร็จ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล ธนะวัฒน์นันท)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก



ประกาศเทศบาลเมืองสามค้ายเผือก

ที่ ๑๐๐ / ๒๕๖๓

เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสามค้ายเผือก

เพื่อให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ตลอดจนดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความ รวดเร็วประสพผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งเพื่อเป็นศูนย์รับแจ้งเบาะแสการทุจริต หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองสามค้ายเผือกจึงได้จัดตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ขึ้น ซึ่งในกรณีการร้องเรียนที่เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็น ความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพื่อมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน

เทศบาลเมืองสามค้ายเผือกประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ โดยกำหนดสถานที่ตั้ง ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ณ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามค้ายเผือก ๑๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามค้ายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักปลัด เทศบาลเมืองสามค้ายเผือก ๑๑๔ หมู่ที่ ๔ ตำบล

สามค้ายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

๒. แจ้งเรียนผ่านทางโทรศัพท์ งานนิติการ ๐-๓๔๓๐-๕๙๗๑- ๔ ต่อ ๑๑

๓. แจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน



ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียนและผู้แสดงความคิดเห็น ตลอดจนการแจ้งเบาะแสการทุจริต ทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองสามค้ายเผือก